







สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
25 มีนาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> สารกัมมันตรังสีซีเซียม-137</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. รายงานความคืบหน้า สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, มติชน, ejan, mcot, thaigov, thaipbs, nationtv, thebangkokinsight, 77kaoded)</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง แถลงถึงกรณีสารซีเซียม-137 หลุดหายจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนของบริษัทแห่งหนึ่งใน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ต่อมาพบว่าอยู่ที่โรงงานหลอมโลหะแห่งหนึ่งใน อ.กบินทร์บุรี ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ให้ความสำคัญกับการสอบสวนเรื่องนี้ทุกมิติ สั่งการให้ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ลงพื้นที่สอบสวนหาหลักฐาน เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดเป็นปกติทุกจุด และรังสีภายในโรงงานมีไม่มาก ไม่มีการปนเปื้อนทั้งในดิน น้ำ สิ่งแวดล้อม รวมถึงผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามจนกว่าจะเป็นปกติ</p> <p>- นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล อว. กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสีเพื่อสันติ ได้ประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวัน โดยนายกฯ ย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชน ด้านคณะผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการรายงานข้อมูลตรงกันว่าบริเวณที่ตรวจพบรังสีอยู่ตรงกลางโรงงานที่ตรวจพบรังสี ส่วนรัศมีถักออกไปไม่พบรังสี สุขภาพอนามัยของประชาชนทั้งบริเวณโรงงานและรอบ ๆ เป็นปกติ อย่งไรก็ตาม สร. และอว. ได้แจ้ง รพ.ในสังกัดติดตามผู้ที่สงสัย กังวลว่าจะได้รับสารรังสี สามารถเข้าไปตรวจในโรงพยาบาลได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย</p> <p>2. นักเรียนป่วยไม่ทราบสาเหตุ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, amarintv, ch7, INN)</p> <p>- นักเรียน ร.ร.โคกกระท้อน จ.ปราจีนบุรี เกิดอาการหายใจติดขัด ไอ มีน้ำมูก 30 คน กังวลเชื่อมโยงซีเซียม-137 เพราะพื้นที่ใกล้เคียงกว่า 3 กม. ขณะที่เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพื้นที่มาตรวจวัดไข้ จ่ายยา และเจาะเลือดเพื่อหาสารตกค้าง ขณะที่เจ้าหน้าที่สำนักงานปรมานูเพื่อสันตินำเครื่องมือติดตั้งวัดคุณภาพอากาศในโรงเรียนเก็บไปวิเคราะห์</p> <p>- นายสงคราม ศรีสวัสดิ์ ประธานกลุ่มพื้นที่สุขภาพอำเภอกบินทร์บุรี กล่าวว่า ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวจาก อบจ.ปราจีนบุรี จึงนำเจ้าหน้าที่มาตรวจวัดไข้ และจ่ายยาให้กับเด็กนักเรียน ส่วนใหญ่พบมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไอ มีน้ำมูก และเป็นไข้ จึงให้ยาตามอาการและเฝ้าติดตามจากครูและผู้ปกครอง และยังพบว่าก่อนหน้านี้ ยังมีนักเรียนที่ป่วยและหยุดเรียนด้วยอาการเดียวกันอีกกว่า 10-20 คน</p> <p>- นายธรรรงค์ นครจินดา ผู้ว่าปราจีนบุรี กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานกรณีดังกล่าว โดยจะมีการแถลงข่าวโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 เพื่อชี้แจงความคืบหน้าของสถานการณ์ต่อไป</p> <p>3. สร. ยังไม่รับสำรอง “ปรีสเซียนบลู” สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ไทยโพสต์ กท.ธุรกิจ, news1live) ทีวีช่อง TNN</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณี ยาปรีสเซียนบลูที่ใช้ต้านพิษซีเซียมเข้าสู่ร่างกาย ไทยเคยมีสำรองไว้ที่ รพ.รามาธิบดี แต่ไม่เคยใช้เพราะไม่ใช่โรคที่พบบ่อย ทำให้ยาหมดอายุ จึงไม่มีการสั่งเข้ามาสำรองเพิ่ม และขณะนี้ รพ.นพรัตนราชธานี ร่วมกับสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ประเมินสถานการณ์ว่ายังไม่มีความจำเป็น เนื่องจากยังไม่พบผู้ที่มีอาการป่วย</p>	
<p> ฝีดาษวานร</p>	
<p>ไทยพบป่วยเพิ่ม 3 ราย สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, กท.ธุรกิจ, springnews, TNN, ch3plus, hfocus, prd., nationtv, soudhitalk, thailandplus, mcot) ทีวีช่อง TNN, ThaiPBS, NBT</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย พบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรเพิ่ม 3 ราย โดยร่วมกับ กทม. ส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคลงพื้นที่ พร้อมแยกกลุ่มเสี่ยงสัมผัสโรคให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ขอความร่วมมือทุก รพ. หากพบผู้สงสัยติดเชื่อให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันหาเชื้อ และแยกผู้ป่วยจนกว่าจะทราบผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อ เน้นย้ำประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษวานรได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรทั้งสิ้น 18 ราย โดย 15 รายก่อนหน้านี้ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว ส่วนผู้ป่วย 3 รายล่าสุดได้รับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร และอาการฟื้นเริ่มดีขึ้นแล้ว</p>	
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p>	
<p>การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในผู้สูงอายุ สื่อแนะนำ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ejan, TNN, thailandplus, mcot, thebangkokinsight, thereporter) ที่วีช่อง TNN - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และนางสาวแรมรุ้ง วรวัช อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดกิจกรรม “สร้างภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ ปลอดภัยด้วยภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป” เพื่อเร่งการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะป่วยหนักและเสียชีวิต โดยเฉพาะความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด 19 และกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุเข้ารับบริการฉีดวัคซีนและภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) โดยมีการให้บริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปเชิงรุกให้กับผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุบ้านบางแค</p>	-
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>สธ. ออกคำสั่งห้ามทำป้ายต้อนรับ-ขอบคุณ รมต.-พรรคการเมือง สื่อแนะนำ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, hfocus) - กองกฎหมาย สธ. ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 24 มี.ค. ส่งถึงทุกหน่วยงานในสังกัด สธ. สำระสำคัญคือ ในช่วงระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี สิ่งที่ไม่ควรและไม่ควรปฏิบัติ อาทิ วางตัวเป็นกลางทางการเมือง การแต่งตั้ง (โยกย้าย) ให้พิจารณาเท่าที่จำเป็น ปฏิทินปีใหม่ที่รัฐฯ/ ผลงานของรัฐมนตรี ให้จัดทำเผยแพร่ในนามของหน่วยงานเท่านั้นและต้องระมัดระวัง ไม่ให้มีลักษณะเข้าข่ายเป็นการหาเสียงเลือกตั้งให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือพรรคการเมือง การจัดทำแผ่นป้ายต้อนรับการมาตรวจพื้นที่ของรัฐมนตรีที่มาปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ให้พึงระมัดระวัง ไม่ให้เข้าข่ายเป็นการจัดทำป้ายหาเสียงเลือกตั้ง หากผู้สมัครหรือพรรคการเมืองจะเข้ามาหาเสียงเลือกตั้งในส่วนราชการ สามารถทำได้โดยต้องได้รับอนุญาต จากเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าดำเนินการหาเสียง ฯลฯ</p>	-
<p>ชวนคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง สื่อแนะนำ : นสพ. (ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการ, thailandplus, mcot, prd, pptvhd36, thejournalistclub) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า มีประชาชนกว่า 8 ล้านคน ยังเข้าไม่ถึงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จากเป้าหมายทั่วประเทศ 22 ล้านคน เชิญชวนประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตามมาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อลดจำนวนกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เกิดเป็นกลุ่มผู้ป่วย และไม่เกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงที่เกิดจากโรคเบาหวานและความดันโลหิต</p>	-
<p>วันวัณโรคสากล “World TB Day” สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thailandplus) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ขึ้นกล่าวเนื่องในวันวัณโรคสากล ภายในงาน World TB Day Real Life for TB Management in Thailand รู้ทันวัณโรค ในวันวัณโรคโลก จัดโดย รพ.จุฬาลงกรณ์ ระบุ ในปีนี้ สธ. กำหนดให้รณรงค์ภายใต้แนวคิด “ยุติวัณโรค เราทำได้” โดยให้สถานบริการทุกแห่งจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองวัณโรคในประชากรกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส การให้ความรู้และให้คำปรึกษาเพื่อเร่งรัดค้นหาผู้ที่มีอาการ และรักษาให้หายขาด ลดการเลือกปฏิบัติให้ผู้ป่วยสามารถกินยาและรักษาต่อเนื่องจนครบ จะหายขาดจากวัณโรคได้</p>	-
<p>ประโยชน์-ข้อควรระวังในการกินพะแนงหมู สื่อแนะนำ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (มติชน, thestandard) - นพ.สุรพรชัย วัฒนาอิงเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผย TasteAtlas ได้จัดให้เมนูพะแนงหมู ติดอันดับ 1 ของอาหารประเภทหมูที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้นครบรสที่สุดในโลก และยังเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ แต่ก็มีข้อควรระวังในการบริโภค เนื่องจากอาหารที่ให้พลังงานสูง มีโปรตีนและไขมันจากเนื้อหมู และไขมันจากกะทิ เหมาะกับคนที่ใช้พลังงานเยอะ พร้อมควบคู่กับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการได้รับพลังงานมากเกินไป สำหรับคุณประโยชน์ เนื้อหมูเป็นแหล่งของโปรตีน ธาตุเหล็ก วิตามินบี 12 กรดไขมัน กรดอะมิโนที่จำเป็น ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการเรียนรู้ มะเขือพวงมีใยอาหารสูง ช่วยระบบการขับถ่าย และช่วยชะลอการดูดซึมคอเลสเตอรอล อีกทั้งเครื่องแกงและส่วนประกอบอื่น เช่น ข่า ตะไคร้ หอมแดง พริกชี้ฟ้า ใบมะกรูด ยังเป็นสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณช่วยขับลม แก้อาการแน่น จุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับเสมหะ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ภาคเหนือพบเชื้อไวรัสโรคสายพันธุ์ Lineage 2</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, hfocus, ch7, thailandplus)</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า กรมวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ สถาบันโรคติดต่อแห่งชาติญี่ปุ่น ม.โตเกียว และศูนย์วิจัยจีโนมจุลินทรีย์ ม.มหิดล ทำงานวิจัยใน จ.เชียงราย โดยการถอดรหัสพันธุกรรมเชื้อไวรัสโรคที่ระบาด พบเชื้อไวรัสโรคสายพันธุ์ Lineage 2 (สายพันธุ์ปักกิ่ง) มีความสามารถในการแพร่ระบาดสูงและมักติดต่อยา ระบาดอยู่ในภูมิภาค เอเชียกลางและตะวันออก ยุโรปตะวันออก แอฟริกาใต้ และมีการกระจายหลายวงระบาดในภาคเหนือของประเทศไทย ตั้ง เป้าปี 2566 ถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสโรค 700 ราย หวังใช้ข้อมูลพันธุกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม และยุติไวรัสโรค</p>	-
<p>ภาวะกระดูกสันหลังคด</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, thereporter, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กล่าวถึง ภาวะกระดูกสันหลังคดในวัยรุ่น มีปัจจัยเสี่ยงคือ เพศหญิงและอายุ โดยเฉพาะช่วงกำลังเข้าสู่วัยรุ่น การออกกำลังกายอย่างหนักไม่พบว่าเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะดังกล่าว ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการแต่ตรวจพบเจอโดยบังเอิญ มีส่วนน้อยที่อาจมีอาการปวดหลัง</p> <p>- นพ.อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน์ ผอ.รพ.เลิดสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการรักษาแพทย์จะทำการถ่ายภาพทางรังสีกระดูกสันหลัง เพื่อการวินิจฉัยและประเมินระดับความรุนแรงของกระดูกสันหลังคด รวมทั้งพิจารณาวิธีการรักษาที่เหมาะสม</p> <p>- นพ.กฤษณ์ ตรีชาวนุกูล ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ เฉพาะทางกระดูกสันหลัง รพ.เลิดสิน ระบุ ภาวะกระดูกสันหลังคด คือ กระดูกสันหลังมีการคดเอียงออกทางด้านข้าง มักพบมากในช่วงวัยรุ่น และเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยร้อยละ 80 ของภาวะนี้ยังไม่สามารถระบุถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดได้แน่ชัด ในบางกรณีสามารถพบได้ในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองพิการหรือใน ผู้ป่วยที่มีโรคเกี่ยวกับระบบเส้นประสาทและกล้ามเนื้อผิดปกติ</p>	-
<p>บุกทลายโกดังอาหารเสริม ยา และเครื่องสำอางปลอม</p> <p>ลื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น) เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ข่าวสด, mcot, INN, ch7, ch3plus, nationtv, thailandplus, thejournalistclub) ทีวีช่อง 7,NBT, ThaiPBS</p> <p>- ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการ อย. ร่วมกับ พล.ต.ต.อนันต์ นานาสมบัติ ผบก.ปคบ. แฉลงผลการปฏิบัติการบุกทลาย โกดังเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร ยา และเครื่องสำอางปลอม โดยลวงขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ตรวจยึดของกลาง 19 รายการ มูลค่าความเสียหายกว่า 10,500,000 บาท เน้นย้ำผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา เครื่องสำอางต้องได้รับอนุญาตก่อนจำหน่ายโดยดูได้ที่ฉลากผลิตภัณฑ์ ควรซื้อจากร้านค้าที่มีหลักแหล่งแน่นอน ซื้อออนไลน์ให้ซื้อจากร้านค้าที่มีการจดทะเบียนพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วเท่านั้น</p>	-
<p>บุกจับคลินิก-หมอเถื่อน</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ch7, ch3plus, ejan, nationtv)</p> <p>- ตำรวจ ปคบ. ร่วมกับ สสจ.ชลบุรี เข้าตรวจค้นคลินิก 3 แห่ง ในพื้นที่ชลบุรี รวบผู้ต้องหา 3 ราย ลักลอบเปิดให้บริการ เสริมความงาม จำหน่ายยาเถื่อน อ้างตัวเป็นแพทย์ทั้งที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ไม่มีความรู้ด้านเวชกรรม ดำเนินการแจ้งข้อหา ส่งพนักงานสอบสวน ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย</p>	-
<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ได้รับอนุญาต</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thejournalistclub)</p> <p>- อย. ตรวจสอบข้อเท็จจริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Celebrate Nutritional Supplements Calcium Plus Dietary และ Celebrate Nutritional Supplements Iron 30 Plus Vitamin C ไม่แสดงฉลากภาษาไทย ไม่มีเลขสารบบอาหาร ไม่มี ชื่อและที่ตั้งผู้นำเข้า และการแสดงสารอาหารที่ได้รับต่อวันบนฉลากเกินกว่าที่กำหนด ได้แจ้งให้ สสจ. ทุกจังหวัดตรวจสอบ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว ขอเตือนผู้บริโภคอย่าซื้อมารับประทาน</p>	-
<p>โรคหืด</p> <p>ลื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <p>- นพ.สุรชัย โชคครรชิตไชย ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อ สธ. พร้อมด้วย ศ.พญ. อรพรรณ โพนกุล นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย นพ.ธิตินันท์ ศรีประสาธน์ ประธานวิจัยฯ สภาสมาคมสภา องค์กรโรคหืดฯ และ นพ.ธเนศ แก่นสาร ตัวแทนกลุ่มทีมผู้ดูแลโรคระบบทางเดินหายใจในบริการปฐมภูมิ แฉลงข่าว สถานการณ์โรคหืด 10 ปีในไทย ทรงหรือทรุด พบว่า มีผลวิจัยยืนยันว่า "โรคหืด" 80% มีอาการภูมิแพ้ร่วม บางรายไม่รู้ว่าเป็น ทำให้คุมอาการไม่ได้ ห่วงว่า 20 ปีข้างหน้าแนวโน้มผู้ป่วยโรคหืดเพิ่มขึ้นจากมลพิษอากาศฝุ่น PM 2.5 และการใช้ชีวิตประจำวันเป็นตัวกระตุ้น นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นโรคหืด 70% ไม่มีอาการ จึงทำให้เข้าไม่ถึงการรักษา เน้นเพิ่มสิทธิตรวจเชิง ป้องกัน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เตรียมหรือ สธ.ใช้เครื่องฟอกโพลวีมิเตอร์ พร้อมทำไคต์ไลน์หนุนหมอทั่วไปช่วยตรวจ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สุขภาพจิตชุมชน</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของชุมชนท้องถิ่นในสถานการณ์วิกฤตและตลอดช่วงชีวิต โดยสร้างต้นแบบท้องถิ่นด้วยกลไกชุมชน 5 ภูมิภาค นำมาสู่การจัดเวทีสานพลังส่งเสริมสุขภาพจิตโดยชุมชนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งแต่งตั้งนักส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชน (นสช.) 100 คนทั่วประเทศ</p> <p>- นางสาววิปริยา ภูณรงค์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ศรีธัญญา กล่าวว่า รพ.ศรีธัญญาและรพ.บางกรวย นำวัดในชุมชน มาเป็นสถานที่ส่งเสริมสุขภาพจิต โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้สนับสนุน ประสานงานกับคนในชุมชน และจัดการอบรมแกนนำนักส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อสามารถคัดกรองคนในพื้นที่ที่สามารถดูแลตนเองในชุมชนได้</p>	-
<p>สถาบันโรคผิวหนังขยายพื้นที่บริการ</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ข่าวสด</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง เผยว่า ขณะนี้สถาบันโรคผิวหนังเตรียมขยายบริการไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งยกระดับบริการพรีเมียม โดยศูนย์การแพทย์บางรัก จะเปิดบริการช่วง ก.ย. ในรูปแบบเมดิคัล ฮับ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ รวมถึงสถาบันโรคผิวหนังตรังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ชั้น 12 เมื่อจัดบริการฉีดวัคซีนโควิดผ่านไปแล้วจะปรับพื้นที่ยกระดับเป็นพรีเมียมเช่นกัน และขยายไปยังส่วนภูมิภาคให้การบริการครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดมากขึ้น วางแผนขยายการบริการศูนย์แพทย์ผิวหนังภาคละ 1 จังหวัด ล่าสุด ครม.อนุมัติขยาย รพ.โรคผิวหนังที่ จ.บุรีรัมย์ เรียกว่าเป็น รพ.โรคผิวหนังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้บริการประชาชนพื้นที่ พร้อมพิจารณาว่าอีก 3 ปี ภาคเหนือจะจัดบริการที่ จ.ลำปางหรือ จ.สุโขทัย</p>	-
<p>การถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, facebook)</p> <p>- นายรัชกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า หลังจาก นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัด สธ. ลงนามในหนังสือถึงถึงนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคกก.การกระจายอำนาจฯ ถึงกรณีขอให้ทบวงการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ที่ขอรับใหม่ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 14 จังหวัด เหตุการประเมินความพร้อมไม่สะท้อนความจริง ขาดการมีส่วนร่วมประชาชน ทำให้เกิดคำถามว่า นี่เป็นหนึ่งในกระบวนการย้ายการถ่ายโอนของ สธ. หรือไม่ พร้อมระบุ กรณีคนที่อยากกลับก็ควรเปิดช่องให้กลับมาได้ภายใน 1 ปี แต่คนที่อยากไปก็ไม่ควรยึด</p> <p>- นายรัชกี โพสต์ FB พร้อมแนบภาพคอมเมนต์ ระบุ เป็นคำยืนยันจากบุคลากรใน รพ.สต.ที่ถ่ายโอน ว่าตอนอยู่ สธ. เป็นหมอน้ำคอม ตอนอยู่ อบจ. เป็นหมอนชุมชน แบบไหนประชาชนจะได้รับประโยชน์มากกว่ากัน</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>- สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยกรณีส่งต่อข้อมูลเรื่องเด็กทารกเกิดอาการแพ้ แล้วกินยาแก้แพ้ทุกครั้งที่มีอาการ ส่งผลให้เด็กกินยาแก้แพ้บ่อย ๆ จะมีพัฒนาการเด็กช้าลงนั้น เป็นข้อมูลเท็จ พร้อมชี้แจงว่า การให้ยาแก้แพ้แก่เด็ก แพทย์จะพิจารณาให้ยาแก้แพ้ตามขนาดและปริมาณที่เหมาะสม ไม่ได้ส่งผลต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้</p>	-
<p>เฝ้าระวังเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- กรมควบคุมโรคกัมพูชา ขอให้หน่วยงานสาธารณสุขทั้งภาครัฐและเอกชน เฝ้าระวังเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 5 รายแล้ว ในแทนซาเนีย และแอฟริกา และยังขอให้ผู้ที่มีอาการป่วยต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเดินทางไปประเทศที่มีการระบาดติดต่อกันโรคติดเชื้อทันที</p>	-